
 
 

 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พิจารณาการจัดท าหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับคนไทย 
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เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕  
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 พิจารณาการจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับคนไทย 
สืบเนื่องจากจัดสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง “วุฒิสภากับการปฏิรูปการศึกษา 

เพ่ืออนาคตของคนไทย” เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษาได้เชิญ
ผู้แทนบริษัท Huawei ประเทศไทย ร่วมน าเสนอตัวอย่างการน าระบบ AI มาใช้ในการ 
จัดการศึกษา ซึ่ งจะเป็นแนวโน้ม ใหญ่ของโลกอนาคต ดังนั้น  เพ่ือเป็นการต่อยอด 
ผลการสัมมนากลุ่มย่อยดังกล่าวและผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการจึงเห็นควรเรียนเชิญ นายศุภชัย  เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางเนตรชนก  วิภาตะศิลปิน ผู้อ านวยการ 
ด้านการศึกษาและกิจการวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
เพื่อหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพลเมืองให้มีทักษะด้านดิจิทัล
ส าหรับโลกอนาคต 

 
 
 
 
 

ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  



 พิจารณาการเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท า
ระบบสารสนเทศและการขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่ส าคัญด้านเด็กปฐมวัย 

คณะกรรมาธิการการศึกษา โดยคณะอนุกรรมาธิการ ตสร.ด้านการศึกษา 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา และบูรณาการระบบการใช้ฐานข้อมูล 
และสารสนเทศเด็กปฐมวัยซึ่งต้องน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งจังหวัดพิจิตร 
ได้มีการตั้งคณะท างานบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
ได้ร่วมกันจัดท าข้อมูลเด็กปฐมวัยแล้ว ประกอบกับกลไกระดับจังหวัดจะมีความส าคัญ  
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารของจังหวัดพิจิตร ทั้งในส่วนด้านการสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากร 
จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านเด็กปฐมวัยและวัยเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร  
และการขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่ส าคัญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียน 
สระหลวงพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 พิจารณาการจัดเสวนาทางวิชาการร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางกา รศึกษา เรื่อง  
“ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ปรับท าไม ปรับอย่างไร” 

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดเสวนาทางวิชาการร่วมกับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง “ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ปรับท าไม ปรับอย่างไร” 
และมอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดน ารายละเอียดโครงการเสวนาทางวิชาการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ  
ในครั้งต่อไป 
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ภาพ – ข่าว ชาณุ / วีรศักดิ์ 


